

## MỘT NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC YÊU NGHỀ, YÊU NGÀNH

Sinh thời Bác Hồ đã từng nói: *“Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”*. Thật vậy, để thực hiện lời dạy của Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam đều phải không ngừng tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Và còn biết bao người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức, lối sống cao cả. Tuy tên tuổi của họ không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại khiến những người xung quanh khâm phục, ngợi ca và luôn lấy đó là một mẫu người để học tập và noi theo.

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về “Tấm gương người tốt việc tốt”. Tôi xin được chia sẻ một tấm gương tiêu biểu với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ giáo viên, nhân viên đang ngày đêm miệt mài, cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người. Bằng công việc thầm lặng của mình, chúng tôi vẫn đang ươm mầm cho những tài năng tương lai. Một trong những tấm gương đó là cô nhân viên văn thư trường học trường trung học cơ sở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Cô Nguyễn Thanh Tường, sinh năm 1986, tại Hà Nội. Cô đến với công việc văn thư trường học như một cơ duyên với ngành giáo dục. Là một người có tính hiền lành, thân thiện, được đồng nghiệp gọi vui bằng cái tên (Cát Tường). Thấm thoát đã hơn 10 năm trong nghề, từ ngày đầu bước chân vào trường còn nhiều bỡ ngỡ, ở một nơi công tác hoàn toàn mới, cô gặp nhiều khó khăn. Với tuổi đời còn trẻ và với tinh thần ham học hỏi, yêu nghề, cô đã hoàn thiện mình, để trở thành nhân viên văn thư giỏi, được đồng nghiệp tin cậy, nhân dân, phụ huynh và cả học sinh yêu quý. Góp phần cùng với sự phát triển lớn mạnh của trường THCS Nhân Chính.

Với công việc được giao cô luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Tại đơn vị trường học, khối lượng công việc khá nhiều, nhiều loại; chuẩn bị cho

các kỳ thi, thu nhận gửi công văn, báo cáo, công tác phổ cập giáo dục, lưu trữ tài liệu...khi đã chủ động học hỏi và có kinh nghiệm, cô đã xử lý công việc của mình nhanh nhất và hiệu quả nhất. Từ đó cô đã trở thành một văn thư trường học chuyên nghiệp.



*Cô Tường chụp ảnh kỷ niệm nhân ngày 60 năm thành lập trường THCS Nhân Chính*

Những ngày tháng dịch Covid 19 cô vẫn thực hiện đến trường để giải quyết công việc. Kể cả khi giãn cách xã hội cô cũng sẵn sàng đến trường. Thời gian này cô cùng đồng nghiệp cũng tham gia các hoạt động công tác cộng đồng tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân; nhập dữ liệu, hướng dẫn nhân dân test Covid cộng đồng và tiêm chủng Vaccin Covid 19.

Công việc hàng ngày từ sáng tới tối, có hôm vượt cả thời gian qui định, phòng văn thư vẫn sáng đèn. Cô vẫn luôn yêu công việc của mình và không kêu ca bao giờ, luôn niềm nở, nụ cười trên môi, với tất cả mọi người đến liên hệ, làm việc, khiến chúng tôi luôn đánh giá cao tinh thần làm việc của cô.



### *Cô Tường chụp ảnh kỉ yếu cùng học sinh lớp 9*

Không chỉ trong công việc của nhà trường, mà ở tại gia đình cô Tường cũng rất chu đáo, đảm đang. Là một dâu trưởng trong gia đình, cô luôn xây dựng tinh thần đoàn kết, ấm áp trong đại gia đình, được mọi người quý mến.

Mặc dù đời sống còn khó khăn, có hai cháu nhỏ đang tuổi ăn học mà đồng lương nhân viên trường học nói chung và nhân viên văn thư còn rất hạn hẹp so với đời sống ở thành phố. Cô vẫn cố gắng thu xếp ổn thỏa, xây dựng hạnh phúc gia đình. Có người chồng chăm chỉ, các cháu ngoan, mạnh khỏe.

Nhiều lúc cô cũng mệt mỏi, nghề nghiệp cũng ảnh hưởng tới xương khớp và sức khỏe, nhưng vượt lên tất cả là lòng yêu nghề, yêu học sinh và yêu

cả mái trường Nhân Chính, cô đã đạt được sự ghi nhận của các cấp, của ngành giáo dục. Cô được tin nhiệm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Liên tục hàng 10 năm nhân viên giỏi cấp Quận. Chiến sỹ thi đua năm 2016 và sáng kiến kinh nghiệm của cô được công nhận cấp thành phố Hà Nội.

Khi được hỏi về suy nghĩ của cô với công việc của mình, cô chỉ khiêm tốn nói rằng “Trong trường Nhân Chính còn có rất nhiều đồng nghiệp để học tập, em chỉ đóng góp một phần nhỏ của mình thôi”

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của nhà trường Nhân Chính, với lòng yêu nghề ham học hỏi, tinh thần vượt qua khó khăn, tôi tin cô Tường sẽ vượt qua và là nhân viên gương mẫu chuyên nghiệp, đạt nhiều danh hiệu cao quý hơn trong công tác của mình. Đóng góp phần của mình cùng đồng nghiệp xây dựng nhà trường và ngành giáo dục Thanh Xuân, Hà Nội phát triển rực rỡ./.

*Hà Nội, Tháng 5/2022*

**HIỆU TRƯỞNG**

**NGƯỜI VIẾT**

**Nguyễn Thị Thanh Vân**

**Nguyễn Văn Mỹ**